

เปิดสมัครที่แคสรอบ4แอดมิสชั่นส์ ทปอ.แนะเช็คข้อมูลก่อนเลือกสาขา

นักเรียนชาวลพบุรีสอบติดอันดับ 1 ของประเทศเผยเลือกสัตวแพทย์ จุฬาฯ จบมาจากรักษาสิง ทปอ.แนะสมัครที่แคสรอบ 4 แอดมิสชั่นส์ น.ร.เช็คข้อมูลปัจจุบัน ก่อนเข้าโปรแกรมคำนวณ-เลือกสาขา (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1 ที่แคส

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นายพิระพงศ์ ตรียเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หรือที่แคส รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ เปิดรับสมัครวันที่ 9-19 พฤษภาคม ขณะนี้การสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประมวลผลคะแนนรอบ 4 จะพิจารณาตามคะแนนของผู้สมัครแต่ละสาขา โดยจะเรียงลำดับผู้สมัครจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ตามจำนวนที่สาขา กำหนด ทั้งนี้ พบปัญหาคือผู้สมัครบางรายหวังดีว่าเมื่อตรวจสอบคะแนนกับโปรแกรมของทปอ. พบว่าคะแนนอาจจะไม่ถูกต้อง เพราะได้คะแนนน้อยกว่าความเป็นจริงจากที่ไปตรวจสอบคะแนนในโปรแกรม หรือเว็บไซต์อื่นๆ คะแนนที่ผู้สมัครได้นั้น ถึงเกณฑ์คณะหรือสาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ แต่เมื่อ ทปอ.ไปตรวจสอบพบว่าคะแนนที่ผู้สมัครกรอกไปยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้โปรแกรมการคำนวณคะแนนของ ทปอ.คำนวณคะแนนออกมาได้น้อยกว่าความเป็นจริง ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครเข้าไปดูเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไม่ว่าจะเป็นคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทาง

วิชาการ/วิชาชีพ (PAT) เป็นต้น

“ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบ GPAX 6 ภาค และคะแนนสอบของ สทศ.ให้เรียบร้อยก่อนเลือกอันดับสาขา ทปอ.เปิดให้นักเรียนแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบหลักฐาน คือใบแสดงผลการเรียน หรือ ปพ.1 ให้เป็นคะแนนปัจจุบันก่อน ทั้งนี้ หากผู้สมัครเลือกสาขาของในอันดับการเลือกแล้ว พบว่าคะแนนรวมไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบคะแนนของตนเองในระบอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูก ให้รีบแก้ไขโดยด่วนเมื่อแก้คะแนนถูกต้องแล้ว ต้องลบสาขานั้นออกจากอันดับที่เลือก แล้วค่อยเลือกสาขานั้นๆ ลงอันดับใหม่อีกครั้ง คะแนนใหม่ที่ถูกต้องจะปรากฏให้เห็น และใช้เป็นคะแนนในการประมวลผลคัดเลือกต่อไป ฉะนั้น ขอให้นักเรียนอ่านหลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะ และขั้นตอนการสมัครในรอบ 4 ให้รอบคอบเพื่อป้องกันสิทธิของนักเรียนเอง” นายพิระพงศ์กล่าว

นายพิระพงศ์กล่าวว่า ส่วนจำนวนที่นั่งที่เปิดรับในรอบ 4 ยังมีจำนวนไม่แน่นอน เพราะต้องรอจำนวนที่ว่างจากที่แคสรอบ 3 รับผิดชอบร่วมกัน มาเพิ่มเติม ขณะนี้มีนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้ามาสอบถามว่าไม่พอใจผลในรอบ 3 สามารถสมัครในรอบ 4 ได้เลยหรือไม่ ทปอ.ขอให้นักเรียนเหล่านี้รอจนถึงวันที่ 17-18 พฤษภาคม เป็นวันที่ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้าไปลงทะเบียนรอบ 3 ก่อน เมื่อผู้สมัครเข้าไปลงทะเบียนรอบ 3 แล้ว จึงสามารถเข้าระบบสมัครในรอบ 4 ได้

“ดังนั้น ต้องรอให้ผู้สมัครรอบ 3 เข้าไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน มหาวิทยาลัยถึงจะทราบจำนวนแน่นอนว่าต้องการรับเพิ่มจำนวน

เท่าใด คาดว่าจะได้จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับแน่นอนในวันที่ 21 พฤษภาคม” นายพิระพงศ์กล่าว

นางสาวแพรวา เต็งชาตะพันธ์ุ นักเรียนชาวจังหวัดลพบุรี ผู้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อันดับที่ 1 ของประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เป็นบุตรสาวของนายสมนึก เต็งชาตะพันธ์ุ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสุรินทร์ ออเมยา ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางณัฐริ เต็งชาตะพันธ์ุ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เป็นความภาคภูมิใจของพ่อและแม่มาก ตนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อันดับที่ 1 ของประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้

“แพรวาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (TU79) และสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2562 ได้คะแนนรวมของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย (กสพท.) 77.4% สูงพอจะเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้ในทุกสถาบัน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของแพรวา อยากจะดูแลและรักษาสัตว์ ทำให้เลือกเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้าสำเร็จมาแพรวาตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนจะมาดูแลเลี้ยงที่ จ.ลพบุรี เป็นอันดับแรก เพราะคุณพ่อคุณแม่ได้มารับใช้จังหวัดลพบุรี มาอีกหลักห้ามาหากินอยู่มาเกือบ 30 ปี บนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แพรวาก็เช่นเดียวกับอยากจะทำอะไรสักอย่างให้กับจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะลิงลพบุรี” นางสาวแพรวากล่าว